
หน้า 1 จาก 6 

 
- ตรวจแล้ว 

1.(ลงชื่อ)...................... 
2.(ลงชื่อ)...................... 
3.(ลงชื่อ)...................... 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภา  – เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองทุกท่าน การ
ประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๕๘ บัดนี้ ครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญ ประธานสภาได้เปิดการประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

          ประธานจุด ธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานสภา - โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ และบ้านตะโกน้อย หมู่ที่ ๑๐ 
- โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละห้าล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างโดยอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

ที่ประชุม  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ ๔ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  
 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ประธานสภา - ตามท่ีงานสภาได้ส่งเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง สมัยสามัญ   

สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น 
- มีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเห็น

เป็นอย่างอ่ืน) 
- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔   

พฤษจิกายน ๒๕๕๘ 

ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขข้อความใด มี มติรับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๒๔ 
เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ๓.๑ ญัตติ ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
  (๑) จ านวนสมัยประชุม  
  (๒) วันเริ่มประชุมในแต่ละสมัย  
  (๓) จ านวนวันประชุมในแต่ละสมัย  
 



หน้า 2 จาก 6 

 
- ตรวจแล้ว 

1.(ลงชื่อ)...................... 
2.(ลงชื่อ)...................... 
3.(ลงชื่อ)...................... 

ประธานสภา - (มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดสมัยประชุมหนึ่งๆ
ให้มีการก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากนายอ าเภอ) 

- ให้ที่ประชุมได้เสนอ 

นางส าเภา เจียมรัมย์  - เรียนประธานสภา ดิฉันนางส าเภา เจียมรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ดิฉันขอเสนอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑   จ านวนสมัยประชุม จ านวน ๔ สมัย ดังนี้   
   สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ทั้งสี่สมัย ให้มีระยะเวลาจ านวน ๑๕ วันต่อสมัยค่ะ  

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนออีก มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 
๒๕๕๙ จ านวน ๔ สมัย ดังนี้  

   สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
   สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
   ด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 

ประธานสภา  ๓.๒ ญัตติก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
  - ให้ที่ประชุมได้เสนอ 

น.ส.ชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย ์- เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ดิฉัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕   ขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในเดือนกุมภาพันธ์  

 พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๐ ค่ะ 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้ใดเสนออีก มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง  

 

 



หน้า 3 จาก 6 

 
- ตรวจแล้ว 

1.(ลงชื่อ)...................... 
2.(ลงชื่อ)...................... 
3.(ลงชื่อ)...................... 

ประธานสภา  ๓.๓ ญัตติให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เกินกว่าอัตราที่ก าหนด  
        (มอบเลขานุการสภาชี้แจง)  

นางปิยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เลขานุการสภา  เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ,ข้อ ๑๗ และ  

 ข้อ ๑๘ ให้ อปท.จ่ายตามอัตราที่ก าหนด หากมีความประสงค์จะจ่ายเกินกว่าที่
ก าหนดให้จ่ายได้ไม่เกินหนึ่งพันบาท (กระทรวงมหาดไทย ก าหนดอัตราละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน) 

   สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สภาได้อนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เพ่ิมการจ่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๕ ราย ซึ่งปัจจุบันมี
ผู้ป่วยเอดส์เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งราย)  จึงเห็นควรพิจารณาก าหนดอัตราการจ่ายให้ผู้ป่วย
เอดส์ทุกรายได้รับเท่ากัน 

ประธานสภา    - ให้ที่ประชุมได้อภิปราย  

นายช้อย จากรัมย์  - เรียนประธานสภา กระผมนายช้อย  จากรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ก่อนอื่นขอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓   สอบถามความพร้อมด้านงบประมาณของ อบต.บัวทองว่าเพียงพอหรือไม่ หาก  

 งบประมาณของ อบต.เพียงพอ ผมเห็นด้วยในการให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เป็น ๑,๐๐๐ บาทเท่ากันทุกรายไป 

นายทองพูน ทัศนะ  - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ผมขอ   
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔   สนับสนุนให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เพ่ิมข้ึนเท่ากันทุกราย แต่ให้ปรับลดเหลือ  

   ๘๐๐ บาท หากไม่สามารถจ่ายได้หนึ่งพันบาท  
 

น.ส.ชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย ์  - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์ ทะเรืองรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ดิฉัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕   ขอเสนอให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในอัตรา ๑,๐๐๐  

   บาทเท่ากันค่ะ  

นายก อบต.  -   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.บัวทองทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓      
นายช้อย จากรัมย์ ได้สอบถามด้านงบประมาณ ขอเรียนให้ทราบว่า งบประมาณ
ของ อบต.บัวทอง มีเพียงพอครับ และต้องจ่ายให้เท่ากันทุกราย 

ประธานสภา -  ไม่มีผู้ใดเสนออีก ขอมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในอัตรา ๑,๐๐๐ 
บาท เท่ากันทุกรายไป 

ที่ประชุม  -   มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 



หน้า 4 จาก 6 

 
- ตรวจแล้ว 

1.(ลงชื่อ)...................... 
2.(ลงชื่อ)...................... 
3.(ลงชื่อ)...................... 

ประธานสภา  - สั่งพักการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

นางปิยะดา ธณเตชทัต - เรียนประธานสภา ดิฉันขออธิบายเอกสารที่เจ้าหน้าที่สภาแจกเพ่ิมเติมค่ะ 
ปลัด อบต.บัวทอง - แบบส ารวจการบริหารจัดการขยะ ขอความร่วมมือท่านในการส ารวจข้อมูลการ     
  บริหารจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองจะได้น า

ข้อมูลมาจัดท าแผนเพื่อการจัดการขยะ หากชุมชนใดมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว 
ก็ให้ท่านบริหารจัดการกันเองต่อไป แต่หากชุมชนใดมีปัญหาในการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง จะได้เข้าไปร่วมแก้ไขปัญหา  ซึ่งปัจจุบันภาชนะ
รองรับขยะและรถขนขยะองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ยังไม่ให้บริการชุมชน
เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงไม่เหมาะสมกับสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวทอง  

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ปัญหา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖  ขยะนับเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลก ถึงจะมีการให้บริการรถขนขยะ แต่ปัญหา  

  ที่จะตามมาคือที่ทิ้งขยะ ต าบลของเราก็มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  

ขยะถูกทิ้งเกลื่อนบริเวณข้างถนนหนทาง ผมมีแนวคิดมาน าเสนอให้ทุกครัวเรือน ขุด
หลุมขยะแล้วฝังกลบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองสนับสนุนงบประมาณให้
หมู่บ้านละ ๕๐๐ บาท หรือจัดให้มีถังซีเมนต์ ส าหรับเผาขยะ 

 - เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวทอง ผมขอขอบคุณ
ท่านนายกที่เห็นความส าคัญของการศึกษาของเด็กในต าบลบัวทอง แต่รับเด็กจ านวน
จ ากัดเพียง ๕๐ คน ผมรู้สึกว่าจ านวนน้อยเกินไป หรือเป็นเพราะบุคลากรเราจ ากัด
หรือเปล่าครับ 

 - อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทองมอบให้คือ การออกเยี่ยม
  ผู้สูงอายุและผู้พิการ ก็ต้องขอขอบคุณนายกครับ  

- เรื่องการศึกษาดูงานในปี ๒๕๕๙ ก็อยากจะให้มีอีกครับ เพราะครั้งที่แล้วได้รับความรู้
และได้ประสบการณ์ในการมาพัฒนาต าบลบัวทองเป็นอย่างดี 

- อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องการขุดลอกแหล่งน้ า หนองสรวงและหนองสะแก ด าเนินการ
ถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ 



หน้า 5 จาก 6 

 
- ตรวจแล้ว 

1.(ลงชื่อ)...................... 
2.(ลงชื่อ)...................... 
3.(ลงชื่อ)...................... 

นายทองพูน ทัศนะ - เรียนประธานสภา กระผมนายทองพูน ทัศนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ผมขอติดตั้งโคม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔  ไฟฟ้าสาธารณประจ าหมู่บ้าน ๑ จุด บริเวณทิศเหนือของป่า  

นางวราพร เพลียสันเทียะ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางวราพร เพลียสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  ขอบคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  นายกที่ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเคียน-บ้านสะยา  

- ดิฉันได้ท าหนังสือขอติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณประจ าหมู่บ้านเพิ่มเติมมา ๑๕ จุด และ
ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้ว ปรากฏว่า เอกสารยังคงค้างอยู่ที่กองช่าง จึงขอให้
ด าเนินการให้ด้วยค่ะ  โดยเฉพาะสายทางไปบ้านรุนตะวันออก เป็นจุดเสี่ยง และขอ
เพ่ิมเติมตรงสนามกีฬา ๔ จุด 

- ขอให้เพ่ิมโครงการในแผนพัฒนาสามปี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางรอบหมู่บ้าน จากบ้านนางบัวลอย เจิงรัมย์ ถึงบ้านนางพัด ใจรัมย์ 

นางส าเภา เจียมรัมย์ - เรียนประธานสภา ดิฉันนางส าเภา เจียมรัมย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ขอเรียนถาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑  นายกถึงโครงการก่อสร้างถนนเรียบคลองส่งน้ าด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จะ  

  ด าเนินการหรือไม่  

นายบุญเรือง ไชยสุข - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเรือง ไชยสุข สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ผมได้สอบถาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘  เจ้าหน้าที่เรื่องการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าว่า ด าเนินการให้ช้าเพราะอะไร ถึงได้  

ทราบว่า รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง มีเพียงคันเดียว เจ้าหน้าที่ส่วน
อ่ืนๆก็จ าเป็นต้องใช้งานเช่นกัน ผมจึงขอให้นายกจัดซื้อรถยนต์ส าหรับกองช่างเพิ่มอีก 
๑ คันครับ 

นายก อบต.  - เรียนประธานสภา กระผมขอชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกตามนี้ครับ 
- เรื่องปัญหาขยะ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของผม แต่ การบริหารจัดการขยะมีค่าใช้จ่าย

สูงมาก จากการเข้าร่วมประชุมจังหวัด ได้เสนอแนะให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ แต่ก็
ยังประสบปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะตามมา จึงขอความร่วมมือกับทุกท่านในการบริหาร
จัดการขยะภายในชุมชนก่อน  

- ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานเมื่อปี ๒๕๕๘ เป็นอย่างดี หาก
งบประมาณเพียงพอจะจัดโครงการศึกษาดูงานในปี ๒๕๕๙ อีกครั้งครับ 

 

 

 

 



หน้า 6 จาก 6 

 
- ตรวจแล้ว 

1.(ลงชื่อ)...................... 
2.(ลงชื่อ)...................... 
3.(ลงชื่อ)...................... 

นายก อบต. - โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง มีดังนี้  

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตะเคียน – บ้านสะยา โดย
ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยปัญญาประเสริฐก่อสร้าง ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเพชร หมู่ที่ ๙ ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสะยา หมู่ที่ ๓ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง 
- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า สระหนองสรวง หมู่ที่ ๖ และหนองสะแก หมู่ที่ ๔ อยู่

ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา ซึ่งตอนนี้ส่งหนังสือให้มาท าสัญญาไปแล้ว ๒ ครั้ง 
หากผู้รับจ้างไม่มาท าสัญญาตามหนังสือแจ้งให้มาท าสัญญาครบ ๓ ครั้งแล้ว ไม่มาท า
สัญญา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง จะประกาศหาผู้รับจ้างใหม่  

- เรื่องการจัดซื้อรถยนต์ กองช่าง ตอนนี้งบประมาณยังไม่เพียงพอ แต่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ในข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบงบประมาณหรือมีงบประมาณเข้ามา
เพ่ิมเติมอีก จะด าเนินการจัดซื้อต่อไปครับ 

- เรื่องก่อสร้างถนนข้างคลองส่งน้ า บ้านรวมโชค หมู่ที่ ๑๑ ตั้งงบประมาณไว้ในปี 
๒๕๕๘ ซึ่งได้สิ้นสุดปีงบประมาณลงไปแล้ว แต่จะตั้งงบประมาณใหม่ในปี ๒๕๖๐ 
หรือตั้งเป็นงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม และจะท าเชื่อมต่อไปถึงวัด ครับ 

ประธาน   - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอปิดการประชุม 

 
ปิดการประชุม เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

                             (ลงช่ือ) ปรียานุช  พัฒนชัย    ผู้บันทึกการประชุม  
                                                                         (นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย) 
                                                                               เจา้หน้าท่ีงานสภา 
 
 
  (ลงช่ือ) ปิยะดา  ธณเตชทัต    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางปิยะดา  ธณเตชทัต) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง 


